

Số: 125/BC-HĐND

Vĩnh Linh, ngày 13 tháng 10 năm 2020

## BÁO CÁO

### **Kết quả hoạt động của HĐND huyện trong 9 tháng năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020**

*(Báo cáo phục vụ hội nghị giao ban giữa Thường trực HDND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện)*

#### **I. Kết quả hoạt động của HĐND huyện 9 tháng năm 2020**

##### **1. Việc tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 về việc tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện năm 2020; 9 tháng năm 2020 HĐND huyện đã tổ chức 5 kỳ họp.

- Kỳ họp thứ 13 được tổ chức vào ngày 23/12/2019 để thảo luận, thông qua 4 Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý.

- Kỳ họp thứ 14 được tổ chức vào ngày 25/3/2020 để thảo luận, thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về việc đề nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 nguồn ngân sách huyện quản lý (lần 4); Nghị quyết về việc đề nghị thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách do huyện quản lý và thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

- Kỳ họp thứ 15 được tổ chức vào ngày 12/6/2020 để thảo luận, thông qua các nội dung cụ thể như sau:

+ Báo cáo kiểm điểm của UBND huyện về việc vi phạm quy định pháp luật về đầu tư công theo kết luận thanh tra số 273 của UBND tỉnh.

+ Thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục công trình đầu tư công giai đoạn 2017-2020.

+ Thông qua Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn vốn bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện hưởng tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 của HĐND huyện cho 29 công trình chưa được HĐND huyện thông qua nhưng UBND huyện đã đầu tư hoàn thành, nay phải bố trí vốn để thanh toán nợ cho doanh nghiệp (các công trình theo giám sát của HĐND huyện và kết luận thanh tra của UBND tỉnh).

+ Thông qua Nghị quyết về đổi tên các dự án tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND và Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 của HĐND huyện

+ Thông qua 51 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của các công trình, dự án theo danh mục đầu tư công năm 2020.

+ Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2020.

+ Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

- Kỳ họp thứ 16 được tổ chức vào ngày 21/7/2020, thông qua 03 Nghị quyết:

+ Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Vĩnh Linh năm 2019.

+ Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

+ Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện.

- Kỳ họp thứ 17 được tổ chức vào ngày 12/10/2020 để thảo luận, thông qua các vấn đề:

+ Cho ý kiến vào dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 1).

+ Thông qua 10 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án

## **2. Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri**

Trước và sau kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp cuối năm 2019) Thường trực HDND huyện đã phối hợp với UBMTTQVN huyện tổ chức tiếp xúc cử tri tại 12 điểm, trong đó 7 điểm phối hợp với tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Trước kỳ họp thứ 16 Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBMTTQVN huyện tổ chức tiếp xúc cử tri tại 6 điểm trong đó 4 điểm phối hợp với tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Việc tổ chức tiếp xúc cử tri của HDND huyện được thực hiện theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quy chế làm việc của HĐND huyện. Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đại đa số cử tri đều thể hiện sự nhất trí với các chỉ tiêu đề ra trong các Nghị quyết và dự thảo Báo cáo đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, công tác Quốc phòng & An ninh trong 6 tháng đầu năm 2020; một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời cử tri cũng đã có những ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực về phát triển Kinh tế, Văn hóa- Xã hội, An ninh – Trật tự, Tài nguyên môi trường, đất đai... Thường trực HDND đã chỉ đạo các Tổ HĐND tiếp thu, tổng hợp, phân loại ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để gửi đến Thường trực HĐND theo luật định đồng thời Thường trực HĐND huyện đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, có trách nhiệm nghiên cứu để giải quyết, giải trình và đã được UBND huyện trả lời, giải quyết, giải trình một cách khá thỏa đáng trước cử tri.

## **3. Công tác giám sát**

### **3.1. Giám sát, thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp**

Để chuẩn bị cho các kỳ họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện giao nhiệm vụ cho các Ban HĐND xây dựng kế hoạch, tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên tập trung nghiên cứu nội dung các văn bản và tổ chức khảo sát tình hình thực tế, đặc biệt là xem xét tính khả thi của các Nghị

quyết sau khi được ban hành. Thông qua việc thăm tra, khảo sát tình hình thực tế các ban HĐND huyện đã tham mưu sát đúng và có tính khả thi cao làm cơ sở cho HĐND huyện xem xét quyết định những nội dung trình tại các kỳ họp.

### **3.2 Giám sát chuyên đề**

Thực hiện Nghị quyết của HĐND và kế hoạch giám sát năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát công tác quản lý đất đai và việc thực hiện các quy trình cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Nhân dân trên địa bàn thị trấn Cửa Tùng và xã Trung Nam. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiến hành tổ chức giám sát việc đầu tư và thực hiện các mô hình sản xuất áp dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ cao trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Ban pháp chế HĐND huyện đã thực hiện quy trình, tổ chức giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo 138-1523 huyện về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Các nội dung giám sát cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, nghị quyết đã đề ra.

Ngoài ra, HĐND huyện tổ chức khảo sát ý kiến phản ánh của Thường trực HĐND các xã, thị trấn tại phiên trực báo Quý 3.

## **4. Hoạt động của cơ quan Thường trực HĐND huyện**

### **4.1. Đảm bảo hoạt động thường xuyên theo quy định**

- Cơ quan Thường trực HĐND huyện duy trì và đảm bảo hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế hoạt động của HĐND huyện. Tham dự đầy đủ và chủ động nghiên cứu để tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung phiên họp do Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện và UBMT huyện tổ chức. Thực hiện nghiêm túc chế độ hội ý đầu tuần của cơ quan thường trực, cuộc họp đầu tháng của Thường trực HĐND để đánh giá hoạt động trong tuần, trong tháng đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Thực hiện Nghị quyết 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị. Thường trực HĐND huyện đã thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn 8 đơn vị đã sáp nhập chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh do HĐND bầu; thường xuyên theo dõi và hướng dẫn hoạt động HĐND xã, thị trấn; ban hành các văn bản, tổ chức các cuộc họp để trao đổi trực tiếp và thống nhất trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.

- Thường trực HĐND huyện thường xuyên chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ban của HĐND huyện rà soát việc thực hiện các nội dung nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành từ năm 2016 đến nay và đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND từ đó để có cơ sở đôn đốc và xây dựng kế hoạch hoạt động, khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện, đặc biệt là trong 4 tháng còn lại của năm 2020.

- Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND; Thường trực HĐND huyện đã tiến hành khảo sát kết quả thực hiện các kết luận sau giám sát của Thường trực HĐND và các ban, tổ của HĐND huyện và thống nhất chọn 03 nội dung đề yêu cầu UBND huyện, các cơ quan chức năng của huyện, của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn báo cáo, giải trình cụ thể tại phiên họp thường

kỳ tháng 4/2020 của Thường trực HĐND huyện qua đó để đốc thúc các cơ quan hữu quan tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri.

#### **4.2. Công tác tiếp công dân**

Để thực hiện tốt chức năng của cơ quan đại diện cho ý chí và quyền lợi của Nhân dân, Thường trực HĐND đã quan tâm và phân công các đồng chí trong Thường trực HĐND tham gia đầy đủ các cuộc tiếp công dân do Chủ tịch UBND chủ trì; đồng thời Thường trực HĐND đã thực hiện tốt công tác tiếp dân tại phòng họp của Thường trực và các ban của HĐND huyện để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong 9 tháng Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận 01 đơn thư kiến nghị và 03 ý kiến phản ánh trực tiếp của công dân. Sau khi tiếp nhận đơn thư và ý kiến kiến nghị của công dân; Thường trực HĐND huyện đã hướng dẫn và chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết và trả lời cho công dân. Các ý kiến phản ánh trực tiếp bằng điện thoại cũng được thường trực HĐND trả lời, hướng dẫn chu đáo, thể hiện trách nhiệm cao của HĐND, đại biểu HĐND trước cử tri.

#### **4.3. Tham dự các kỳ họp và thẩm tra các Nghị quyết HĐND cấp xã**

Các xã, thị trấn cơ bản thực hiện tốt việc tổ chức các kỳ họp thường lệ theo luật định. Sau kỳ họp, các xã, thị trấn đã gửi đầy đủ các Nghị quyết của kỳ họp về Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND huyện để thẩm định xem xét tình hình hiện, hợp pháp của các nghị quyết. Các Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, phù hợp với yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.

Một số xã, thị trấn có thay đổi nhân sự sau khi Đại hội Đảng bộ cơ sở; Hội đồng nhân dân xã, thị trấn đã tổ chức các kỳ họp để kiện toàn các chức danh do HĐND bầu đảm bảo cho công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền (Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái).

#### **4.4. Công tác hướng dẫn hoạt động của Thường trực HĐND cấp huyện với Thường trực HĐND cấp xã**

HĐND huyện thường xuyên theo dõi và hướng dẫn hoạt động HĐND xã, thị trấn, đặc biệt là các xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các xã, thị trấn sau khi sáp nhập. Thường trực HĐND huyện đã ban hành các văn bản, tổ chức các họp trao đổi trực tiếp giải đáp khó khăn vướng mắc khi triển khai tại cơ sở. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện hướng dẫn đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành thông suốt các đơn vị hành chính sau sáp nhập

#### **6. Một số tồn tại, hạn chế**

- Số lượng cử tri tham gia các đợt tiếp xúc cử tri còn thấp, chủ yếu cử tri là đại diện cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã, thị trấn và thôn, bản khu phố.

- Một số đại biểu HĐND, đặc biệt là cấp xã, thị trấn vẫn chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm được Nhân dân tin tưởng giao phó, trình độ năng lực còn nhiều hạn chế nên ít tham gia thảo luận đóng góp ý kiến tại các kỳ họp; việc thực hiện chức năng giám sát chưa có hiệu quả.

- Một số địa phương ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm.

- Công tác phổ biến, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết HĐND của một số đại biểu HĐND còn hạn chế.

- Do tình hình Covid-19 trong những tháng đầu năm diễn biến phức tạp. Huyện Vĩnh Linh phải thực hiện phong tỏa ở 2 địa điểm và giãn cách xã hội dài ngày nên đã ảnh hưởng không nhỏ trong hoạt động phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn. Một số hoạt động giám sát, tổ chức kỳ họp định kỳ giữa năm phải kéo dài và đến nay một số đơn vị chưa tổ chức hội nghị được.

### **B. Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối 2020**

1. Tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện, HĐND cấp xã theo đúng của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết của HĐND đã được thông qua.

2. Tổ chức các phiên chất vấn, yêu cầu giải trình đối với các cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc trong việc thực hiện các kết luận giám sát tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện, HĐND cấp xã theo quy định tại Điều 72 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

3. Phối hợp với UBMT huyện, Tổ đại biểu HĐND tinh đặc cử trên địa bàn tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND huyện; nâng cao vai trò các Tổ đại biểu HĐND huyện trong TXCT và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Quan tâm giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri.

4. Các Tổ và đại biểu HĐND huyện cần chủ động rà soát lại ý kiến, kiến nghị của cử tri trên từng địa bàn bầu cử để kiến nghị Thường trực HĐND, cơ quan có thẩm quyền giải quyết đặc biệt là những vấn đề có tính bức xúc, hoặc nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

5. Các Ban của HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch, lịch trình, thực hiện tốt công tác khảo sát phục vụ thẩm tra, rà soát các văn bản, nội dung trình các kỳ họp của HĐND theo luật định. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, khảo sát của các Ban đề tham mưu Thường trực HĐND đánh giá hiệu quả các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo kế hoạch đã đề ra.

6. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMT; quan tâm công tác giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của cư tri; thực hiện giao ban định kỳ để trao đổi, cung cấp thông tin. Tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMT.

7. Tổ chức thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Đốc thúc, theo dõi việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo, chế độ hội nghị, hội họp của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND.

8. Tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp loại và thi đua khen thưởng năm 2020. Phân công các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tham dự họp với HĐND cấp xã để có định hướng hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hiệu lực trong hoạt động HĐND các xã, thị trấn. Duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan thường trực và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định;

9. Xây dựng kế hoạch tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong hoạt động cho các Ban HĐND huyện theo chế độ quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn trong 9 tháng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 của HĐND huyện Vĩnh Linh. / *Đã*

**Nơi nhận:**

- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT HĐND huyện;
- UBMT huyện;
- Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện;
- Lưu: VP-VT.

**TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
ĐẠI CHỦ TỊCH**



*Hoàng Hà*

**Hoàng Hà**



**BIỂU MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  
**HĐND HUYỆN VINH LINH 9 THÁNG NĂM 2020**  
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 125 /BC-HĐND ngày 13 /10/2020)

<b>Kỳ họp (kỳ)</b>	<b>Phiên họp TTHĐND (cuộc)</b>	<b>Giám sát, khảo sát (đợt)</b>	<b>Đơn thư (đơn)</b>	<b>TXCT</b>	<b>Nghị quyết ban hành (NQ)</b>
5	7	4	1	3	76